

Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của bộ chính trị về công tác đảng viên

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đảng ta bốn mươi tuổi, Bộ chính trị Trung ương Đảng ra “*Nghị quyết về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh*”^(*). Đây là một nghị quyết hết sức quan trọng, đáp ứng đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ mới, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đảng viên và quần chúng.

Chúng ta cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đó.

Ý nghĩa và cách đặt vấn đề tăng cường công tác đảng viên hiện nay

Vấn đề đảng viên là *vấn đề cơ bản* trong công tác xây dựng Đảng về mặt tổ chức. Đảng viên là những tế bào hợp thành tổ chức Đảng. Đảng vững mạnh là do đường lối, phương hướng hoạt động của Đảng đúng đắn, do năng lực tổ chức của Đảng được nâng cao kịp với yêu cầu lãnh đạo, đồng thời còn do Đảng có một đội ngũ đảng viên có phẩm chất trong sáng, có năng lực sáng tạo. Bởi vậy, khi nói tăng cường sức chiến đấu của Đảng thì phải rất coi trọng việc tăng cường đội ngũ đảng viên về mọi mặt. Vì đảng viên là người đem đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng thực hiện trong quần chúng, tổ chức mọi cuộc chiến đấu của quần chúng theo phương hướng, mục tiêu của Đảng; đồng thời, phản ánh cho Đảng những yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng, dựa vào đó, Đảng định ra những chủ trương, chính sách đúng đắn. Thông qua đảng viên, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng đội ngũ đảng viên như thế nào cho đúng là vấn đề thuộc về nguyên tắc có ảnh hưởng quyết định đến việc giữ gìn và nâng cao *tính chất của Đảng*. Đảng mang đầy đủ tính chất của một đảng tiên phong, chiến đấu của giai cấp công nhân, phải là đảng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, có đường lối chính trị và hoạt động đúng đắn vì lợi ích của giai cấp và dân tộc, đồng thời có một đội ngũ đảng viên gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân và đông đảo nhân

^(*) Xem tạp chí Xây dựng Đảng, số 2 và 3, 1970

dân lao động. Đội ngũ đó bao gồm những người ưu tú và giác ngộ nhất, luôn luôn xứng đáng là đội quân tiên phong trên mọi mặt trận chiến đấu, trong mọi giai đoạn cách mạng, là đội quân có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, đội quân chiến đấu kiên cường dũng cảm, sẵn sàng đi đầu và dẫn dắt toàn thể giai cấp và quần chúng lao động đấu tranh ngoan cường cho sự nghiệp triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người. Công tác đảng viên còn là nền tảng của việc *xây dựng đội ngũ cán bộ* của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ đảng viên trong sạch, có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực và hiểu biết, với số lượng đủ, sẽ là cơ sở để xây dựng một đội ngũ cán bộ vững mạnh. Nhiều đảng viên sau này sẽ trở thành những cán bộ phụ trách. Hồ Chủ tịch nói: Vì sự nghiệp xây dựng 10 năm, chúng ta phải trồng cây; vì sự nghiệp 100 năm, chúng ta phải trồng người. Lời dạy đó thật vô cùng sâu sắc, làm cho chúng ta thấm thía hơn ý nghĩa của công tác đảng viên đối với việc xây dựng và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ tương lai của Đảng.

Chú ý đầy đủ đến công tác đảng viên chính cũng là tích cực và thiết thực chăm lo giải quyết một khâu cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong *công tác tổ chức thực hiện* của Đảng. Thực tế chứng minh rằng, ở nơi nào đội ngũ đảng viên có ý chí chiến đấu cao, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, tác phong cách mạng, có hiểu biết và năng lực tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, đoàn kết nhất trí, thì ở đó mọi nhiệm vụ luôn luôn được hoàn thành tốt đẹp. Nếu ngược lại, thì tình hình rất khó khăn. Những tổ chức và cấp uỷ của Đảng chỉ nặng nề về việc vạch kế hoạch, ra chỉ thị, đôn đốc và động viên chung chung mà không chú ý đến việc bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý và tổ chức hoạt động của đảng viên, cán bộ - những người trực tiếp chiến đấu trong quần chúng để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, - là những tổ chức và cấp uỷ chưa giỏi về năng lực tổ chức thực hiện.

Do nhận rõ ý nghĩa quan trọng của công tác đảng viên, nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác này. Qua các thời kỳ hoạt động, Đảng đã có những chủ trương, phương hướng và biện pháp đúng đắn

nhằm xây dựng một đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng cao về chất lượng, phát triển về số lượng, phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn của cách mạng. Vì vậy, chúng ta đã có một đội ngũ đảng viên phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu hoạt động của Đảng.

Hiện nay, Đảng ta đang đứng trước những *nhiệm vụ lịch sử* vô cùng khó khăn và phức tạp. Đó là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà; đồng thời, xây dựng miền bắc từ một nền kinh tế vốn là nông nghiệp lạc hậu, phân tán, chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ, tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đối với chúng ta, sự nghiệp xây dựng kinh tế, tổ chức đời sống đó là rất mới mẻ, còn ít kinh nghiệm và thiếu những hiểu biết cần thiết. Nó đòi hỏi Đảng ta phải ra sức nâng cao mình về mọi mặt cả về tư tưởng, trình độ chính trị, lý luận và hiểu biết khoa học, kỹ thuật, năng lực tổ chức và quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, quản lý đời sống; cả về tổ chức, về phương thức công tác trong điều kiện mới, v.v... Chính vì vậy mà Trung ương Đảng chỉ thị cho toàn Đảng phải đặc biệt chú ý tăng cường công tác xây dựng Đảng. “Toàn Đảng cần nhận rõ việc *xây dựng, củng cố và phát triển Đảng là một nhiệm vụ cơ bản hàng đầu có tầm quan trọng quyết định đối với mọi thắng lợi cách mạng*”⁽¹⁾.

Theo phương hướng trên, chúng ta đang phải nghiên cứu và giải quyết nhiều vấn đề mới thuộc công tác xây dựng Đảng. Trước mắt, Bộ chính trị quyết định mở “*cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh*”. Đây là một quyết định rất quan trọng, xuất phát từ yêu cầu xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng những đòi hỏi mới của cách mạng và hoàn cảnh hoạt động mới của Đảng; đồng thời cũng là hoạt động tỏ rõ quyết tâm làm theo Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch và để thiết thực kỷ niệm lần thứ 40 ngày

⁽¹⁾ Nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh.

thành lập Đảng. Quyết định đó còn căn cứ vào sự phân tích *tình hình đội ngũ đảng viên* của ta như sau:

Trải qua 40 năm đấu tranh và xây dựng, đội ngũ của Đảng đã có trên một triệu một đảng viên, bao gồm những người ưu tú và giác ngộ trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động, phần lớn đã được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng gian khổ quyết liệt, trong sản xuất, chiến đấu, công tác, và đã tỏ ra trung thành, dũng cảm, hết lòng hết sức phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên ta có phẩm chất cách mạng tốt đẹp. Nhờ có đội ngũ đảng viên như thế, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta rất tự hào về đội ngũ cán bộ, đảng viên ta.

Đó là mặt căn bản, mặt chủ yếu của tình hình. Nhận thức thật rõ về mặt này, đồng thời thấy đầy đủ mặt nhược điểm, khuyết điểm của đội ngũ đảng viên, là cơ sở quan trọng để tiếp thụ đúng đắn và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương.

Về mặt nhược điểm, tuy đã có nhiều cố gắng và tiến bộ, nhưng phần đông cán bộ, đảng viên ta chưa vươn lên kịp yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Một số lớn cán bộ, đảng viên ta còn có sự hạn chế về giác ngộ giai cấp, về năng lực tổ chức, năng lực quản lý kinh tế, hiểu biết khoa học và kỹ thuật, v.v...

Một số cán bộ, đảng viên đã sa sút về tư cách và phẩm chất; số ít người bạc nhược trong ý chí chiến đấu, đạo đức kém, lợi dụng chức, quyền, xâm phạm lợi ích của nhân dân, của Nhà nước, làm hại thanh danh của Đảng, không xứng đáng với danh hiệu đảng viên. Một số khác, không cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác, nên trình độ quá thấp, không làm tròn được nhiệm vụ và không phát huy được tác dụng đảng viên.

Ngoài ra, những đảng viên mới được kết nạp trong mấy năm gần đây, chiếm số lượng khá đông, nói chung hăng hái, nhiệt tình, có tinh thần cách mạng tiến công, những chưa có quá trình rèn luyện cần thiết, nên hiểu biết về đường lối,

chính sách, nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhiệm vụ của đảng viên, phương pháp công tác, v.v... còn thấp.

Trên đây là mấy nét khái quát về tình hình đội ngũ đảng viên ta. Ra sức phát huy những ưu điểm căn bản và cổ vũ tinh thần phấn khởi vươn lên mạnh mẽ, đồng thời khắc phục có hiệu quả mọi nhược điểm, thiếu sót nhằm làm cho đội ngũ đảng viên luôn luôn giữ vững và phát huy tính tiên phong, chiến đấu của Đảng, mau chóng tiến lên kịp với nhiệm vụ và hoàn cảnh mới của cách mạng, làm trọn lời thề danh dự trước anh linh của Hồ Chủ tịch, đó là cách đặt vấn đề đúng đắn của Trung ương Đảng trong việc tăng cường công tác đảng viên hiện nay. Mọi sự hiểu sai lạc, trái với cách đặt vấn đề trên đây đều dẫn đến những hậu quả tai hại. Càng không nên cho rằng vì đảng viên ta có nhiều khuyết điểm nên Đảng phải mở cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Ý nghĩ đó sẽ đưa chúng ta đến sai lầm trong việc tiếp thụ và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị. Chúng ta đã có bài học về mặt này.

Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”

Chúng ta chủ trương tăng cường công tác đảng viên trong điều kiện Đảng ta đã có trên một triệu một đảng viên với những ưu điểm và nhược điểm như đã phân tích. Vậy vấn đề đặt ra là phải củng cố, phát huy và tăng cường lực lượng to lớn đó như thế nào cho đúng? Có tiếp tục kết nạp thêm đảng viên mới nữa không? Cần phải làm những gì để phát huy sức mạnh của đội ngũ đảng viên hiện có?

Nghị quyết của Bộ chính trị đã ghi rõ: “Mở cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”. Như thế có nghĩa là: *vừa củng cố, nâng cao số đảng viên hiện có, vừa tiếp tục kết nạp thêm đảng viên mới với chất lượng tốt.* Không phải do đội ngũ của Đảng ta lớn và mấy năm vừa qua số lượng đảng viên tăng nhanh mà chúng ta ngừng việc phát triển đảng. Vì rằng, tuy tỷ lệ chung của đảng viên so với số dân đã tương đối cao, nhưng ở nhiều nơi, nhiều bộ phận và trên một số mặt hoạt động, đảng viên vẫn còn ít. Hơn nữa - đây là điều chủ yếu - trong các phong trào cách mạng sôi nổi chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã xuất hiện nhiều chiến sỹ xuất sắc và thật

sự ưu tú, nhất là lớp trẻ. Lựa chọn những người xứng đáng và bồi dưỡng đầy đủ để đưa họ vào Đảng sẽ làm cho đội ngũ đảng được tăng thêm sức chiến đấu mới và chất lượng mới. Khuynh hướng rút lại, không dám kết nạp thêm đảng viên mới là khuynh hướng không đúng đắn, chẳng những bỏ qua nguồn bổ sung tốt của đảng, mà còn hạn chế việc nâng cao sức chiến đấu, nâng cao chất lượng đội ngũ của Đảng.

Song, cần thấy rằng việc củng cố và nâng cao đội ngũ đảng viên hiện có đang là một vấn đề cấp bách và có ý nghĩa lớn, cần được *tập trung* làm tốt. Vì đây là vấn đề phát huy sức mạnh của trên một triệu một đảng viên, một lực lượng ưu tú và rất to lớn đã được xây dựng từ bốn chục năm nay. Chính vì vậy, Bộ chính trị quyết định tổ chức thành một cuộc vận động, tiến hành một cách tập trung và có sự chỉ đạo chặt chẽ. Nâng cao số đảng viên hiện có còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Nội dung công tác này bao gồm hai việc: ra sức giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đảng viên về mọi mặt và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên. Trong khi tập trung sức làm thật tốt việc trước, một việc có phạm vi rộng và phổ biến, lại có nhiều khó khăn, chúng ta phải đồng thời làm tốt việc sau. Không nên coi nhẹ một việc nào.

Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đảng viên, kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là ba mặt công tác có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau và đồng thời được tiến hành, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng, đáp ứng những đòi hỏi mới của cách mạng.

Lấy gì đánh dấu việc nâng cao chất lượng đảng viên lần này? Đó là *bảy điểm* mà Bộ chính trị nêu rõ trong Nghị quyết, yêu cầu mỗi đảng viên (chính thức và dự bị) phải phấn đấu đạt cho kỳ được.

Bảy điểm trên là sự hướng dẫn việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên hiện nay. Nó chỉ đạo mọi suy nghĩ và hành động của đảng viên phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng. Được thấm sâu vào mỗi đảng viên, bảy điểm yêu

cầu đó sẽ là động lực đẩy các đảng viên tiến lên làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình trước đảng và quần chúng. Do đó, mỗi đảng viên, sau khi nghiên cứu, nắm vững những điểm này, phải tự kiểm tra mình xem đã có những ưu điểm, nhược điểm và thiếu sót gì, từ đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện mình về mọi mặt. Các tổ chức đảng cũng lấy điểm này làm phương hướng cơ bản xây dựng đội ngũ đảng viên hiện nay.

Bảy điểm yêu cầu đó còn là nội dung cụ thể về tiêu chuẩn đảng viên trong điều kiện mới. Cùng với các tiêu chuẩn đã quy định, nó là căn cứ để các đảng viên tự xét mình xem đã thật sự xứng đáng với danh hiệu một chiến sỹ tiên phong chưa, để tự mình đánh giá và đòi hỏi mình phải phấn đấu vươn lên như thế nào, nhằm giữ vững và không ngừng đề cao danh hiệu cao quý đó. Nó cũng là thước đồng chí để các tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra chất lượng đội ngũ đảng viên của mình trên những mặt cơ bản nhất, đảng có kế hoạch nâng lên từng bước đội ngũ đó cho phù hợp với đòi hỏi mới của cách mạng.

Đối với cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, bảy điểm yêu cầu trên chính là những mục tiêu chung và cơ bản được vạch ra cho cuộc vận động. Nó là đích để chúng ta nhắm tới và là căn cứ để đánh giá kết quả khi sơ kết, tổng kết việc làm của chúng ta. Bởi vậy, để chỉ đạo cuộc vận động, vấn đề quan trọng trước hết là các đảng bộ phải dựa vào những điểm này, đồng thời căn cứ vào kết quả công tác đã làm và những nhiệm vụ cụ thể trước mắt của đảng bộ mình, tiến hành phân tích đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, rồi đề ra những mục tiêu cụ thể, thiết thực và phù hợp, gắn liền với mục tiêu hành động của toàn đảng bộ, để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đó. Hơn nữa, còn phải chỉ rõ những mục tiêu, yêu cầu cụ thể, sát hợp với từng loại đảng viên (như đảng viên thường, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, đảng viên cũ, đảng viên mới, v.v...) trong từng lĩnh vực hoạt động khác nhau. Không làm như thế, cuộc vận động tiến hành trong đảng bộ sẽ chỉ chung chung, không có nội dung cụ thể, việc nâng cao chất lượng đảng viên ở đây trở nên trừu tượng. Và do đó, khó có thể có những

biện pháp thực hiện tích cực, thiết thực; việc kiểm điểm, đánh giá sau này cũng rất khó.

Không nên hiểu bảy điểm yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên một cách tách rời với mười nhiệm vụ của đảng viên đã được ghi trong Điều lệ Đảng. Ngược lại, nó nhắc nhở và chỉ rõ đảng viên phải phấn đấu như thế nào để thực hiện tốt mười nhiệm vụ đó trong hoàn cảnh mới.

Trước những nhiệm vụ lịch sử vẻ vang nhưng vô cùng khó khăn và phức tạp hiện nay, Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; phải thật sự là những chiến sỹ tiên phong trên mọi mặt. Đảng viên chẳng những phải có tư tưởng tiên tiến, kiên cường, dũng cảm, có ý chí chiến đấu và tinh thần cách mạng tiến công cao, mà còn phải có và rất cần có những hiểu biết cần thiết, kể cả hiểu biết về khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế và chuyên môn, nghiệp vụ khác; phải nâng cao hơn nữa phẩm chất, đạo đức cách mạng, đồng thời ra sức nâng cao năng lực công tác, năng lực tổ chức thực hiện các nghị quyết chủ trương của Đảng và cải tiến phương pháp, tác phong công tác; chẳng những biết dẫn đầu và nêu gương cho quần chúng, mà còn phải biết tuyên truyền và tổ chức quần chúng hành động, vừa biết động viên quần chúng, lại biết bồi dưỡng quần chúng. Tóm lại, cán bộ, đảng viên “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”⁽²⁾.

Đó là tinh thần chung, là tư tưởng chỉ đạo yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay. Không nắm vững tinh thần và tư tưởng đó thì không hiểu đúng và thực hiện tốt những yêu cầu ấy được.

Bảy điểm yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên đã chỉ cho các đảng viên phương hướng rèn luyện và phấn đấu làm tròn trách nhiệm, làm đúng vị trí của mình trên những mặt cơ bản và chủ yếu hiện nay. Trước hết là việc thực hiện đúng và có hiệu quả đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước, làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Đây là yêu cầu cơ bản nhất, có ý nghĩa bao trùm về trách nhiệm của đảng viên. Nó không chỉ là

⁽²⁾ Hồ Chí Minh: *Di chúc*, tạp chí *Xây dựng Đảng* số 9-1969.

vấn đề ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với Đảng, là vấn đề nâng cao tư tưởng, lập trường quan điểm và tác phong, phương pháp công tác, mà còn là vấn đề nâng cao năng lực nắm vững và vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, nâng cao hiểu biết về khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế và chuyên môn, nghiệp vụ, đi sâu tìm hiểu và nắm vững thực tiễn, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, v.v...

Hiện nay, vấn đề chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng đang được Đảng hết sức quan tâm. Tất cả các đảng viên phải ra sức phấn đấu làm tốt các việc này. Đây không chỉ là yêu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng quan điểm quần chúng của đảng viên, mà còn là yêu cầu nâng cao năng lực vận động, tổ chức quần chúng, nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, quản lý đời sống của chúng ta.

Về mặt quan hệ nội bộ Đảng, Đảng yêu cầu đảng viên phải tích cực góp phần củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất, bảo vệ đường lối, chính sách, bảo vệ tổ chức và uy tín của Đảng. Trên ý thức cũng như trong hoạt động, đảng viên phải tỏ rõ trách nhiệm của mình trong vấn đề này.

Đảng ta đang có trách nhiệm lớn trong việc góp phần xây dựng sự đoàn kết giữa các đảng anh em, đoàn kết phong trào cộng sản quốc tế. Đảng viên phải nâng cao tinh thần đoàn kết quốc tế, bồi dưỡng ý thức độc lập tự chủ để làm tốt trách nhiệm cao cả này.

Sau hết, để làm tròn nhiệm vụ của mình, đảng viên phải ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là một đòi hỏi khá cấp bách đối với cán bộ, đảng viên ta hiện nay.

Những yêu cầu trên đây đề ra cho tất cả các đảng viên, kể cả cán bộ phụ trách các cấp, từ trung ương đến cơ sở, đều phải ra sức phấn đấu thực hiện tốt. Chẳng những thế, theo tinh thần nghị quyết của Bộ chính trị, Đảng hết sức coi trọng việc nâng cao chất lượng các đảng viên là cán bộ lãnh đạo. Đối với các đồng chí này, việc phấn đấu thực hiện các yêu cầu trên càng phải nghiêm túc hơn, chặt chẽ hơn và với mức độ cao hơn. Do cương vị phụ trách của mình, sự chuyên

biến, tiến bộ của các đồng chí này về các mặt tư tưởng, phẩm chất, trình độ, năng lực, tác phong công tác, v.v... có ảnh hưởng rất lớn đến công việc chung của Đảng và Nhà nước. Hơn nữa, bản thân các đồng chí có tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những nhược điểm và khuyết điểm của mình, vươn lên mạnh mẽ thì mới nêu gương tốt và chỉ đạo các đảng viên khác phấn đấu, rèn luyện có kết quả.

Về việc *đưa ra khỏi Đảng những người không đủ phẩm chất, tư cách đảng viên*, Nghị quyết của Bộ chính trị chỉ rõ: “Đối với những người không đủ tư cách là đảng viên, thoái hoá về chính trị và đạo đức, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước làm tổn thương nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, đến uy tín của Đảng, không được quần chúng tín nhiệm, thì nói chung phải đưa ra khỏi Đảng. Đối với những người trình độ quá thấp, sau khi tổ chức đã có kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng mà vẫn không tiến bộ được thì cũng không để trong Đảng”.

Đây không phải là một chủ trương gì đặc biệt. Đi đôi với việc kết nạp đảng viên mới việc đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên là sinh hoạt bình thường của Đảng ta, nhằm giữ cho đội ngũ của Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh. Song, lâu nay chúng ta chưa coi trọng và làm tốt công tác này, có phần dè dặt hoặc buông trôi. Vì vậy, Bộ chính trị lưu ý các cấp sửa chữa thiếu sót trên, kiên quyết và tích cực hơn nữa trên mặt này. Song, phải thận trọng, có sự chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, có kế hoạch và biện pháp đúng đắn.

Về việc *kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”*, Bộ chính trị quyết định thời gian tiến hành từ 19 tháng 5 năm 1970 đến 19 tháng 5 năm 1971. Đợt kết nạp đảng viên này có ý nghĩa quan trọng chẳng những về tổ chức mà cả về chính trị. Về chính trị, đó là việc làm “để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn Hồ Chủ tịch, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta”⁽³⁾. Hồ Chủ tịch mất đi. Mọi người vô cùng thương tiếc bà ra sức phấn đấu để bù đắp tổn thất lớn lao này. Rất nhiều

(3), (4) Nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh.

người muốn gia nhập Đảng ta - đảng do Hồ Chủ tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện - để kế tục chiến đấu cho sự nghiệp vĩ đại của Người. Đợt kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh” đã đáp ứng nguyện vọng lớn đối với mọi người. Về tổ chức, “nó nhằm tăng thêm sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng có thêm lực lượng để kế tục sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch”⁽⁴⁾.

Yêu cầu chính của đợt kết nạp đảng viên này không phải là số lượng, mà là *chất lượng*. Cần lựa chọn đưa vào Đảng những người xứng đáng với tên gọi đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”. Song, không nên coi đây là một lớp đảng viên đặc biệt với những tiêu chuẩn đặc biệt, khác thường. Chỉ cần chúng ta làm thật đúng những điều đã quy định về phương hướng, điều kiện lựa chọn người vào Đảng, thủ tục kết nạp đảng viên mới và chỉ đạo thật chặt chẽ đợt kết nạp đảng viên này. Việc kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh” phải là mẫu mực và gây thành nền nếp tốt cho công tác kết nạp đảng viên từ nay về sau, nhằm bảo đảm cho công tác này luôn luôn có chất lượng tốt. Đó cũng là yêu cầu của đợt kết nạp đảng viên lần này.

Kinh nghiệm cho thấy, vấn đề cần quan tâm trước hết là bảo đảm sự chặt chẽ, đúng đắn về điều kiện kết nạp người vào Đảng. Vừa qua, phần lớn các trường hợp đưa người không đủ tiêu chuẩn vào Đảng đều do không nắm vững hoặc có sự lơ là trong việc vận dụng và xem xét các điều kiện này. Vì vậy, trong đợt kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”, các cấp cần coi trọng chỉ đạo chặt chẽ về mặt này. Phải làm cho mọi đảng viên và các tổ chức đảng có trách nhiệm trực tiếp đối với việc lựa chọn, xét duyệt và chuẩn y kết nạp đảng viên nắm vững và thực hiện các điều kiện kết nạp người vào Đảng. Cần nhấn mạnh: nắm đầy đủ các điều kiện, chứ không chỉ nắm một, hai điều; và nắm tinh thần chung là bảo đảm đưa vào Đảng những người thật sự ưu tú và giác ngộ nhất trong phong trào đã được thử thách và kiểm tra qua quá trình công tác thực tế và qua sự xem xét, giới thiệu của quần chúng, không nên chỉ nhìn những biểu hiện bề ngoài hoặc nhất thời của họ.

Chú ý phát triển Đảng trong công nhân, nhất là những công nhân kỹ thuật, công nhân nhiều đời và công nhân đã làm lâu năm trong nghề. Ở nông thôn và trong các hợp tác xã thủ công nghiệp hướng vào các xã viên ưu tú nhất, xuất thân từ nhân dân lao động. Đồng thời, kết nạp những chiến sĩ dũng cảm, xuất sắc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Trong giới trí thức xã hội chủ nghĩa, chú trọng những người ưu tú nhất đã được thử thách, có thành tích trong công tác thực hiện.

Chú ý việc tăng cường lực lượng Đảng ở những nơi chưa có hoặc còn có quá ít đảng viên là cần thiết, nhưng tuyệt đối không chạy theo số lượng, mà vẫn bảo đảm sự chặt chẽ về chất lượng.

Vừa qua, qua công tác kiểm tra phát triển Đảng ở một số nơi, thấy rằng chúng ta chưa làm tốt các khâu lựa chọn, thẩm tra, bồi dưỡng những người được kết nạp vào Đảng. Các thủ tục đưa người vào Đảng như giới thiệu, xét duyệt, chuẩn y, v.v... không được chấp hành nghiêm chỉnh. Cùng với thiếu sót về mặt nắm và vận dụng các điều kiện kết nạp người vào Đảng, thiếu sót trên đây là những sơ hở gây nên tình hình kết nạp vào Đảng một số ít người chưa đủ tiêu chuẩn đảng viên. Chúng ta mong rằng trong đợt kết nạp đảng viên mới lần này cũng như từ nay về sau, những thiếu sót đó không còn xảy ra nữa.

Trên đây là những nét chính trong chủ trương của Bộ chính trị về mở “cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”. Đi liền với chủ trương đó, Bộ chính trị còn đề ra những *biện pháp cơ bản*, vừa để thực hiện trong cuộc vận động này, vừa hướng dẫn chúng ta làm tốt công tác đảng viên từ nay về sau. Các biện pháp đó là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường việc giáo dục, học tập của đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nội bộ và nâng cao ý thức giữ gìn kỷ luật cho đảng viên; dựa vào quần chúng và động viên quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Trong công tác đảng viên, Đảng ta có nhiều kinh nghiệm rất phong phú. Các cấp uỷ đảng đã sáng tạo ra nhiều hình thức, biện pháp công tác sinh động. Tất cả các

hình thức và biện pháp đó đều có giá trị thúc đẩy việc rèn luyện, nâng cao đội ngũ đảng viên và phát triển lực lượng của Đảng. Tổng kết các hình thức và biện pháp đó, nhằm cải tiến và nâng cao không ngừng công tác đảng viên, là việc làm rất cần thiết. Bốn biện pháp được nêu ra trong Nghị quyết của Bộ chính trị đã thể hiện tinh thần đó. Đối với chúng ta, đó là sự tổng kết cơ bản về phương pháp công tác, có giá trị chỉ đạo công tác đảng viên không chỉ trước mắt mà cả trong trong thời gian lâu dài. Nó chỉ cho chúng ta những vấn đề cơ bản, thường xuyên nhất, về mặt hình thức, biện pháp phải nắm lấy để thúc đẩy sự tiến bộ của đảng viên. Trên cơ sở nắm vững và thường xuyên làm tốt các biện pháp này, chúng ta có thể và cần thiết phát triển và sáng tạo ra nhiều biện pháp và hình thức cụ thể khác, làm cho công tác đảng viên luôn thu hút được nhiều kết quả tốt. Có thể tiến hành công tác đảng viên một cách tập trung thành từng đợt, có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên với những yêu cầu và mục tiêu nhất định. Song bao giờ cũng phải lấy việc rèn luyện thường xuyên hằng ngày của chi bộ làm gốc. Ngay trong các đợt tập trung nói trên, vẫn phải phát huy tính chủ động của chi bộ và giúp cho các chi bộ trưởng thành, tự mình làm tốt công tác hằng ngày đối với đảng viên.

Bốn biện pháp về công tác đảng viên ghi trong nghị quyết của Bộ chính trị là sự kết hợp đầy đủ những mặt công tác cơ bản nhất về vấn đề rèn luyện, nâng cao đảng viên: Kết hợp công tác tổ chức với công tác tư tưởng; kết hợp việc rèn luyện đảng viên trong thực tiễn công tác, thông qua sinh hoạt và sự hoạt động hằng ngày của chi bộ, thông qua phong trào quần chúng với việc tổ chức học tập, bồi dưỡng về chính trị, lý luận văn hoá, khoa học, kỹ thuật quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp vụ, v.v... cho đảng viên; kết hợp việc tổ chức đảng viên hành động với việc tăng cường công tác kiểm tra và công tác quản lý họ; kết hợp sự giáo dục ở trong Đảng với sự giám sát của quần chúng. Khi làm công tác đảng viên, chúng ta phải đồng thời và kết hợp làm tốt cả bốn biện pháp trên. Không nên vì nhấn mạnh biện pháp này mà coi nhẹ biện pháp kia.

Về sự chỉ đạo của các cấp

Trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về công tác đảng viên, sự chỉ đạo tập trung, đúng đắn của các cấp uỷ đảng và sự quan tâm đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt có ý nghĩa quyết định. Đó là điểm mà Trung ương đặc biệt lưu ý đối với các cấp. Phải làm sao để cuộc vận động càng về sau càng được chỉ đạo tốt hơn, có chất lượng cao hơn.

Sau khi nghiên cứu, nắm vững tinh thần, nội dung Nghị quyết của Bộ chính trị và chỉ thị của Ban bí thư, các cấp cần *phân tích đúng đắn tình hình đội ngũ đảng viên* của mình, làm cơ sở cho việc định ra một cách chính xác, cụ thể các mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động tiến hành trong đảng bộ. Đánh giá đúng thì sẽ có phương hướng, kế hoạch chỉ đạo đúng; ngược lại, sẽ phạm sai lầm, thiếu sót. Đó là kinh nghiệm lớn của chúng ta.

Sự phân tích, đánh giá đúng đắn đó phải dựa theo phương hướng Nghị quyết của Bộ chính trị và phải chú ý đầy đủ đến những tình hình đặc điểm của đội ngũ đảng viên trong đảng bộ đã được kiểm nghiệm qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ở đơn vị. Hết sức tránh thiên hướng hẹp hòi, bi quan, một chiều nhấn mạnh những biểu hiện tiêu cực của đảng viên, mà không thấy đầy đủ mặt tích cực là mặt căn bản và chủ yếu của họ. Đồng thời, cũng tránh thiên hướng dễ dãi hoặc tư tưởng thành tích, chỉ nhìn thấy ưu điểm và thắng lợi trước mắt, thấy mặt tốt của đảng viên, mà không thấy đúng mức những nhược điểm và thiếu sót của họ.

Sự đánh giá đúng đó còn đòi hỏi phải đi sâu phân tích cụ thể những ưu điểm, nhược điểm và thiếu sót, những tiến bộ và tồn tại của từng loại đảng viên, trong từng lĩnh vực khác nhau, trên cơ sở điều tra, nghiên cứu thực tế và sự theo dõi hằng ngày trong công tác; không nên chỉ là những nét nhận xét quá chung chung, ít có tác dụng chỉ đạo thực tiễn công tác đảng viên ở địa phương, hoặc đơn vị. Càng ở các cấp dưới, sự phân tích, đánh giá đúng càng phải rất cụ thể. Chỉ có như thế, việc vạch ra những mục tiêu và yêu cầu phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đảng viên trong các giai đoạn của cuộc vận động và thời gian tiếp theo sau mới thiết thực, cụ thể sát hợp và có cơ sở thực hiện tốt.

Việc chỉ đạo công tác đảng viên phải luôn luôn *gắn chặt với nhiệm vụ chính trị*, nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thông qua đó, rèn luyện, nâng cao đảng viên và phát triển đội ngũ của Đảng. Làm công tác đảng viên mà tách khỏi các hoạt động của Đảng, tách khỏi các phong trào của quần chúng là cách làm không đúng, dẫn tới kết quả không tốt, thậm chí mắc sai lầm.

Hiện nay đang có phong trào lao động sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1970 và cuộc vận động phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng xã viên ở nông thôn. Kế hoạch tiến hành cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh” của các địa phương, các đơn vị cần gắn chặt với kế hoạch phát động phong trào lao động sản xuất, kế hoạch thực hiện Điều lệ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các phong trào đó. Phải trên cơ sở xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu của nhiệm vụ sản xuất và yêu cầu phát động phong trào lao động, yêu cầu thực hiện Điều lệ hợp tác xã, mà định rõ mục tiêu, yêu cầu cụ thể về nâng cao chất lượng đảng viên. Và lấy việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu, yêu cầu của phong trào lao động và cuộc vận động thực hiện Điều lệ hợp tác xã. Quá trình tổ chức, động viên đảng viên và quần chúng đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1970, làm đúng Điều lệ hợp tác xã, phải là quá trình từng bước rèn luyện, nâng cao trình độ đảng viên về mọi mặt và là quá trình các tổ chức cơ sở đảng tự bồi dưỡng, nâng cao mình về năng lực làm công tác đảng viên. Việc kiểm tra, đánh giá đảng viên và phát hiện những người xứng đáng đủ điều kiện kết nạp vào Đảng được tiến hành trên cơ sở kiểm tra và tổng kết sản xuất, tổng kết công tác, đánh giá việc thực hiện Điều lệ hợp tác xã.

Để kết hợp chặt chẽ công tác đảng viên với các phong trào trên sự chỉ đạo của các cấp phải rất cụ thể với tinh thần nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành đầy đủ nghị quyết của Đảng. Thực tế cho biết, không phải không có những đồng chí lãnh đạo của Đảng ở địa phương hoặc đơn vị, lúc đầu do không nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tác dụng to lớn của công tác Đảng nói chung và công tác đảng

viên, sợ tập trung làm các công tác này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là trong lúc công việc hoặc thời vụ đòi hỏi phải làm khẩn trương. Nhưng kinh nghiệm lại chỉ rõ: chính những lúc sản xuất gặp khó khăn nhất, kể cả lúc khẩn trương về thời vụ, nếu biết nắm lấy công tác đảng, biết nâng cao giác ngộ về tinh thần kỷ luật, về vị trí và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức và bố trí họ được tốt, phát huy vai trò lãnh đạo và dẫn đầu quần chúng của họ, thì tình hình sẽ chuyên biến rất thuận lợi, công việc sẽ làm được nhiều hơn, nhanh hơn gấp bội. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải có quyết tâm cao, nhất trí và biết tổ chức, biết kết hợp tốt công tác đảng với công tác chỉ đạo sản xuất.

Chi bộ và đảng bộ cơ sở là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức mọi cuộc chiến đấu của đảng viên, là người quản lý đảng viên, là tập thể mà ở đó hằng ngày đảng viên cùng nhau bàn bạc, giúp nhau học tập và phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn công tác đảng viên được tiến hành một cách thường xuyên, đầy đủ, kịp thời và luôn luôn gắn chặt với sản xuất chiến đấu và các nhiệm vụ công tác khác, phải giúp các chi bộ và đảng bộ cơ sở *chủ động* nắm lấy và có năng lực làm tốt công tác này. Sự giúp đỡ của cấp trên đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở là rất cần thiết. Trong cuộc vận động này, cấp trên càng phải giúp đỡ và chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở một cách sát sao chặt chẽ hơn. Nhưng không nên vì thế mà làm cho các đồng chí ở cơ sở bị động, sinh ra ý lại. Trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh”, chúng ta cần bồi dưỡng tốt giúp cho các chi bộ và đảng bộ cơ sở nắm vững Nghị quyết của Bộ chính trị, Chỉ thị của Ban bí thư và kế hoạch tiến hành vận động; đồng thời, giúp các đồng chí đó tự phân tích lấy tình hình đội ngũ đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, đề ra những yêu cầu, mục tiêu về kế hoạch cụ thể tiến hành cuộc vận động ở đơn vị mình, để tự mình chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

Việc nâng cao chất lượng đảng viên không thể tách khỏi việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên chính là bước phát triển mới của cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt”. Vì vậy, trong quá trình chỉ

đạo cuộc vận động, cùng với việc làm tốt công tác đảng viên, chúng ta không thể không làm tốt các công tác khác nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động và sự lãnh đạo của chi bộ và đảng bộ cơ sở, khiến cho các tổ chức này tự mình đưa đội ngũ đảng viên phát triển vươn lên đạt yêu cầu “bốn tốt” với chất lượng ngày càng cao.

Huyện là cấp trực tiếp chỉ đạo từng cơ sở. Trong việc mở rộng thực hiện và bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ chính trị về công tác đảng viên lần này, các huyện uỷ có vai trò rất quan trọng. Các huyện uỷ cần nhận thức rõ và nâng cao đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình để làm tốt việc này.

Sự *chỉ đạo của huyện uỷ đối với từng đảng bộ cơ sở* phải toàn diện và chặt chẽ trong mỗi bước của cuộc vận động. Song các việc làm có ý nghĩa quan trọng và quyết định là bồi dưỡng cán bộ cơ sở, giúp cho các đồng chí nắm được tinh thần, nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và những hiểu biết, kinh nghiệm về công tác đảng viên, đồng thời chỉ ra một cách chính xác cho từng đảng bộ, chi bộ phương hướng hoạt động trước mắt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và những mục tiêu cụ thể về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ, chi bộ đó. Mặt khác, giúp cán bộ lãnh đạo ở cơ sở nêu gương tốt trong việc sửa chữa khuyết điểm, khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm, vươn lên mạnh mẽ. Hoạt động đó sẽ thúc đẩy các đảng viên khác dũng cảm tiến lên.

Các *tỉnh uỷ, thành uỷ* là người nắm sát phong trào của từng huyện, từng khu phố. Sau khi bồi dưỡng cho các huyện uỷ và đảng uỷ khu phố nắm vững tinh thần, nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, cần chỉ cho mỗi huyện, mỗi khu phố thấy rõ phương hướng, mục tiêu đúng đắn để thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị đó gắn với việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ chính trị, và kịp thời cung cấp cho các huyện, khu phố những kinh nghiệm chỉ đạo cuộc vận động; đồng thời, kiểm tra chặt chẽ, uốn nắn những sai sót của huyện, khu phố và phát hiện, biểu dương những việc làm tốt.

Để chỉ đạo và nêu gương tốt cấp dưới, các tỉnh uỷ, thành uỷ, cũng như các huyện uỷ, đảng uỷ khu phố, trước hết cần tự kiểm tra mình đối chiếu với các

điểm yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên, vạch ra những ưu điểm, nhược điểm và thiếu sót, trên cơ sở đó, nêu cao quyết tâm và có kế hoạch yêu cầu, biện pháp cụ thể, thiết thực từng bước nâng cao mình lên đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm của một cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo.

Các ngành ở trung ương, do nắm được các nhiệm vụ của các đơn vị - cơ sở thuộc ngành mình quản lý, cần tích cực góp phần cung cấp các cấp uỷ địa phương chỉ đạo tốt cuộc vận động, nhất là việc gắn mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn. Đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ, nhất là cán bộ trung cấp và cao cấp, các đồng chí phụ trách các ngành cần tích cực tham gia và chỉ đạo thực hiện tốt.

Các ban tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra là những cơ quan tham mưu và cánh tay đắc lực giúp cấp uỷ trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp uỷ cần chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ sự hoạt động của các ban này, và thông qua cuộc vận động về công tác đảng viên mà cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan đó.

Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên lần này có nội dung khá phức tạp, lại được tiến hành tập trung trong một thời gian nhất định với yêu cầu chỉ đạo chặt chẽ, giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang tập trung sức thực hiện những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì vậy, để việc thực hiện Nghị quyết được tốt, các cấp cần *chỉ đạo riêng*, làm trước một bước ở một số điểm, thông qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, làm cho sự lãnh đạo chung được sát đúng, tránh những sai sót lớn. Các cấp uỷ trực tiếp làm việc này; đồng thời, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra toàn diện các nơi khác.

*

Nghị quyết của Bộ chính trị về công tác đảng viên lần này đánh dấu một bước chuyển biến mới trong việc kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Nó có sức cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Chắc chắn rằng, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết sẽ góp phần tạo ra những cơ sở để Đảng ta, nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi mới.

Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên “Lớp Hồ Chí Minh” là một cuộc vận động lớn về xây dựng Đảng. Thông qua cuộc vận động này, chúng ta cải tiến và tăng cường thêm một bước công tác xây dựng Đảng, tạo thành nền nếp tốt trong công tác xây dựng Đảng từ nay về sau. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, đúc rút kinh nghiệm kịp thời, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được ý muốn đó.